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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

 เมื่อรู ้ว่าผมเรียนกับอาจารย์ชัยวัฒน์ ในวิชาว่าด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง  

วันหนึ่ง อาจารย์ยศบอกว่า “ฝากไปบอกชัยวัฒน์ด้วย มนุษย์เป็นสัตว์ที่ใช้ความรุนแรง” 

นัยตามความหมายก็คือการแสวงหา “ความไม่รุนแรง” นั่นเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ 

เพราะเป็นสันดานของมนุษย์อยู่แล้ว 

 เมือ่เอาค�าถามไปบอกอาจารย์ชยัวัฒน์ ท่านหยดุนิง่ชัว่ครู ่ก่อนบอกว่า “ไปบอก

ยศด้วยนะ มนุษย์ไม่ใช่มีแต่เรื่องเซ็กซ์” ในความหมายก็คือ อาจารย์ยศ ท่านเชี่ยวชาญ

ด้านจิตวิเคราะห์ โดยเฉพาะส�านักซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่มองว่าอารยธรรมของมนุษย ์

ถือก�าเนิดมาจากแรงปราถนาด้านเพศ

  ในช่วงเวลาราว 2 ปี ที่ได้เรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่าน ถือเป็นช่วงเวลาอัน

ส�าคญัยิง่ ซึง่ไม่เพยีงแต่ความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนการสอน แตย่งัมติิอืน่ของชวีติอีกด้วย 

ในขณะช่วงนัน้กระแสแนวคดิหลงัโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) หรือหลงัสมัยใหม่ 

(Post-modernism) เริ่มทะลักเข้ามาในแวดวงปัญญาชนและนักวิชาการ

 อาจารย์ชัยวัฒน์บอก “มีแต่โครง” ซึ่งก็ไม่รู้แน่ชัดหมายถึงอะไร

 ผมไม่รู้ว่าในช่วงที่เรียนกับอาจารย์ทั้งสองท่านนั้น ได้อ่านหนังสือมากน้อยแค่

ไหน รูแ้ต่เพยีงว่าไม่รูจ้กัเบือ่และเหนด็เหนือ่ย ไม่เพยีงแค่หนงัสอืที ่“ลสิต์” มาให้เท่านัน้ 

แต่อ่าน “มั่ว” ไปหมดเมื่อมีประเด็นและต้องการรู้

 ความรู้ในช่วงเวลานั้น ยังเป็นพื้นฐานให้กับชีวิตท�างานจนถึงปัจจุบันในอาชีพ

สื่อมวลชน ทั้งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพิจารณาปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

 ช่วงเวลาอันส�าคัญส�าหรับคนคนหนึ่ง จะเกิดข้ึนไม่ได้ หากไม่มีช่วงเวลากับ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

ความทรงจ�าที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม
ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

หลังจากเรียนจบสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากเชียงใหม่ ผมไปสอนหนังสือ

อยูท่ีข่อนแก่นได้หนึง่ปี ก่อนตดัสนิใจเข้ากรงุมาเรยีนปรญิญาโท สาขาวชิามานษุยวทิยา

ที่ท่าพระจันทร์เมื่อปีการศึกษา 2539 ณ ที่แห่งนี้ชีวิตของคนชายแดนและอาจารย์

มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดอย่างผมหวั่นวิตกอยู่ไม่น้อยท่ีต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุง 

ตามล�าพัง แม้จะถูกมองว่าเรียนจบ “สายตรง” มาจากเชียงใหม่ เช่นเดียวกับเพื่อนร่วม

รุ่นอีก 3 คนที่เป็นลูกหม้อของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส�านักท่าพระจันทร์ แต่ผม

ก็ไม่ได้ “รู้สึก” ว่าตัวเองได้เปรียบเพื่อนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียนมาทางนี้เลย เพราะเพื่อน

ทีม่าจากศาสตร์และอาชพีอืน่ ต่างพกพาเอาความรูแ้ละประสบการณ์ทีร่�า่เรยีนและฝึกฝน 

ท้ังจากธรรมศาสตร์เองและสถาบันอื่นๆ มาด้วย ผมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้หลาย 

อย่างกับเพื่อนร่วมรุ่นท้ังเรื่องวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ท�าให้การเรียนเต็ม

ไปด้วยสีสัน ความกงัวลท่ีต้องใช้ชวีติในเมอืงหลวงเร่ิมหายไปทีละน้อย เร่ิมสนกุท่ีจะเข้า 

ไปค้นคว้าในห้องสมุดของธรรมศาสตร์พอๆ กับการส�ารวจร้านอาหารเจ้าอร่อยแถว 

ท่าพระจันทร์ จนกลายเป็นความทรงจ�าที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม

 ผม “รู้สึก” ว่าตวัเองโชคดมีากท่ีได้เรียนและพบปะพดูคยุกบัอาจารย์หลายท่าน

ทีเ่คยได้ยนิชือ่และเคยอ่านผลงานของท่านตัง้แต่สมยัเรยีนอยูท่ีเ่ชยีงใหม่และท�างานอยู่

ทีข่อนแก่น ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมุติร อาจารย์ฉววีรรณ อาจารย์ปรติตา อาจารย์ธรียทุธ 

อาจารย์สมจินตนา อาจารย์พรชัย อาจารย์ปฐมฤกษ์ รวมท้ังอาจารย์เสมอชัย ซ่ึงท่าน 

หลงัสดุนีต่้อมาได้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ของผมและได้ให้ความเมตตากบัผม
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

มาโดยตลอด แม้กระทั่งตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกที่แคนาดาท่านก็ยังให้ค�าแนะน�าที่

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการเขยีนวิทยานิพนธ์ นอกจากนี ้สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา

ของธรรมศาสตร์ยังท�าให้ผมได้รู ้จักกับเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกหลายคนที่มาจาก 

หลากหลายสาขาอาชีพและที่ได้กลายเป็นร่วมวิชาชีพในเวลาต่อมา

 สิ่งหนึ่งที่ผม “รู้สึก” ได้เมื่อมาเรียนที่นี่คือการไม่เน้นสอนว่าจะท�าวิจัยทาง

มานุษยวิทยาอย่างไรหรือจะลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่อย่างไร แต่ให้ความส�าคัญกับการ

เรียนรู้มโนทัศน์หรือทฤษฎีต่างๆ ผมยังจ�าได้ดีเมื่อคราวที่เรียนกับอาจารย์ธีรยุทธท่าน

บรรยายเก่ียวกับสัญวิทยาและสัญศาสตร์ รวมทั้งมโนทัศน์ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ หรือ 

มิเชล ฟูโกต์ ที่ยังไม่แพร่หลายมากนักในเมืองไทยในยุคนั้น หรือแม้แต่ทฤษฎี

มานษุยวทิยาคลาสสกิอย่างโครงสร้างนิยมของ โคลด เลว ีสโทรสส์ ทีอ่าจารย์ปรติตาเป็น 

ผูส้อน มีเพียงวชิาเดยีวทีท่�าให้ผม “รูส้กึ” ว่าได้มโีอกาสไปลง “สนาม” ทางมานษุยวทิยา

อย่างจริงจังแม้จะเป็นการเก็บข้อมูลในเมืองระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม คือวิชา “พิธีกรรม

วิเคราะห์” ที่เรียนกับอาจารย์พรชัย พวกเราต้องไปเฝ้าสังเกตดูความเป็นเป็นไปของ

พิธีกรรมและสัมภาษณ์พระที่วัดเล่งเน่ยยี่ ส่วนเนื้อหาที่ “รู้สึก” ว่ายากที่สุดส�าหรับ 

ตัวเองคือมานุษยวิทยากายภาพที่สอนโดยอาจารย์เสมอชัย ที่ว่ายากเพราะมีศัพท์

เทคนิคมากและต้องมีการค�านวณด้วย ดังนั้นคะแนนในส่วนนี้เลยออกมาไม่ค่อยดีนัก  

วิชาที่ต้องอ่านบทความภาษาอังกฤษบ่อยที่สุดและมีวิทยากรมาบรรยายคือวิชาของ 

อาจารย์ปริตตา ท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไม่เพียงแต่เร่ืองของวิชาการเท่าน้ัน แม้แต ่

ภาษาเขียนท่ีพวกเราใช้ในการเขียนรายงานหรือข้อสอบท่านก็ให้ความส�าคัญด้วย 

อาจารย์ท่านท่ีผมเรยีนด้วยมากทีส่ดุคอื อาจารย์สมจนิตนา เรียนกบัท่านถึงสองวชิา คอื 

“มานุษยวิทยาจิตวิทยา” และ “วัฒนธรรมเมือง” ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ที่ธรรมศาสตร์

จนถึงวันที่ผมเรียนจบและผมไม่มีโอกาสได้กล่าวค�าขอบคุณกับท่าน ผมยังระลึก 

ถึงท่านอยู่เสมอ

 ตอนเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อท�าวิจัยส�าหรับวิทยานิพนธ์ ผมเลือกท�าวิจัยที่

ภมูลิ�าเนาของตวัเองคอือ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และต้องเดนิทางมาทีก่รุงเทพฯ เพือ่

รายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์เสมอชัยเป็นระยะๆ ประโยคหน่ึงที่อาจารย์เสมอชัย

มักพูดในตอนที่ผมไปเล่าเรื่องข้อมูลหรือข้อค้นพบจากการลงสนามหรือรายงานความ

ก้าวหน้าของการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ท่านฟัง คือ “ให้ข้อมูลเป็นตัวเล่าเรื่อง” ค�าสอน 

ดังกล่าวท�าให้ผมตระหนักว่านักวิจัยที่ดีไม่เพียงแต่มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ให้ได้มากและครบถ้วนที่สุดเท่าน้ัน หากยังต้องมีความสามารถในการร้อยเรียงและ 

น�าเสนอข้อมูลให้น่าสนใจด้วย ค�าสอนของท่านติดตัวผมจนกระทั่งเรียนจบจาก

ธรรมศาสตร์ สบืเนือ่งไปจนถงึการเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ รวมทัง้ได้น�าค�าสอนดงักล่าว 

มาเป็นแนวทางในการสอนหนงัสอืหรอืให้ค�าแนะน�านกัศกึษาในฐานะอาจารย์ทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์ด้วย ผม “รู ้สึก” ซาบซึ้งและขอบคุณอาจารย์เสมอชัยทุกครั้งที่นึกถึง 

เรื่องนี้

 ผม “รู้สึก” เสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ช่วงที่เรียนอยู่ผมไม่มีโอกาสได้เก็บข้อมูล 

ภาคสนาม ร่วมเดินทาง หรือท�างานร่วมกับอาจารย์สุมิตร นักวิชาการไทศึกษา 

แถวหน้าของเมืองไทย นับเป็นการพลาดโอกาสคร้ังส�าคัญท้ังๆ ท่ีตัวเองสนใจทาง

ด้านชาติพันธุ์ศึกษาและในเวลาต่อมางานวิจัยในระดับปริญญาเอกของผมก็เกี่ยวข้อง 

กับกลุ ่มคนไทท่ีจังหวัดเชียงราย อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับคนไทใหญ่ของ 

อาจารย์สุมิตรที่ท�าร่วมกับอาจารย์เสมอชัยให้โอกาสผมได้ศึกษาวิถีชีวิตความ 

เป็นอยู่ของคนไทใหญ่ในรัฐฉาน และผมเองก็อาศัยข้อมูลเหล่านั้นเป็นแนวทางในการ 

ท�าความเข้าใจคนไทใหญ่ในจังหวัดเชียงรายในเวลาต่อมา 

 ผม “รู้สึก” ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นแหล่งผลิตนักสังคมวิทยา

และนักมานุษยวิทยาชั้นน�าของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีพัฒนาการ 

ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาถึงห้าทศวรรษ ผมเชื่อว่าผมไม่ได้ “รู้สึก” ตามล�าพังว่า

จุดยืนทางวิชาการท่ีชัดเจนตลอดจนการศึกษาและวิพากษ์สังคม-วัฒนธรรมท่ีเข้มข้น 

ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะน�าไปสู่ความเข้มแข็ง 

ของสังคมศาสตร์ไทยและให้ “ค�าตอบ” ต่อค�าถามท่ีเกิดขึ้นท่ามกลางพลวัตของ 

สังคมและความหลากหลายของผู้คนในโลกปัจจุบันและอนาคต




